

BÁO CÁO

Sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh; tập trung thực hiện chủ đề của năm 2019 là “*Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp*”; 3 chương trình kinh tế trọng tâm và các nhiệm vụ tập trung lãnh đạo theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định của UBND tỉnh; chỉ đạo huy động tối đa các nguồn lực, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia. Thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; rà soát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, công việc đã giao, yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh. Từ đó tạo sức lan tỏa tới các cấp, các ngành chủ động, khẩn trương tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Những kết quả trên có sự đóng góp tích cực của công tác thi đua, khen thưởng.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Ngay từ đầu năm, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019 với chủ đề “*Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp*”; tiếp tục triển khai có hiệu quả Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển”, Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ban hành kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019; đăng ký chỉ tiêu thi đua, danh hiệu thi đua năm 2019 với Chính phủ, Hội đồng TĐKT Trung ương và Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc...

Tỉnh Lạng Sơn xây dựng các chính sách, quy định về TĐKT, cụ thể: Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy định về một số mẫu hiện vật khen thưởng cấp tỉnh (đưa biểu trưng Logo tỉnh Lạng Sơn vào trong mẫu Bằng khen và huy hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”) và quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn¹. Công bố danh mục 09 thủ tục hành chính về lĩnh vực TĐKT² thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; ban hành các văn bản chỉ đạo công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh đồng thời tham gia góp ý các dự thảo văn bản hướng dẫn, dự thảo Đề án Luật, Nghị định của Trung ương về lĩnh vực TĐKT (chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo).

Chỉ đạo tổ chức các hội nghị về TĐKT, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình, cụ thể như: Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt văn nghệ sĩ trí thức năm 2019; Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp xuân Kỷ Hợi năm 2019; Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp

Hội đồng TĐKT các cấp (từ tỉnh đến cơ sở) tiếp tục được củng cố, kiện toàn, các thành viên Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra phong trào thi đua, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền cơ quan, đơn vị về công tác TĐKT.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng TĐKT tỉnh được kiện toàn kịp thời chức danh Phó Chủ tịch thứ nhất nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác TĐKT trên địa bàn. Hiện nay, Hội đồng TĐKT tỉnh Lạng Sơn gồm 19 thành viên³. Hội đồng TĐKT tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch về công tác TĐKT, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2019; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Định kỳ tổ chức các phiên họp xét khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật về TĐKT.

Hội đồng TĐKT tỉnh đã chỉ đạo cơ quan thường trực thi đua, khen thưởng xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức đoàn đại biểu của Hội đồng TĐKT

¹ Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh.

² Quyết định 1645/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

³ Trong đó: Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND tỉnh; 03 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn hóa, xã hội là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng; Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng và 01 Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Hội đồng có 15 Ủy viên, trong đó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ là Ủy viên thường trực.

tinh tham gia học tập kinh nghiệm về công tác TĐKT thường tại 02 địa phương (thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế).

3. Hoạt động cụm, khối thi đua của tỉnh

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phong trào thi đua yêu nước của các cụm thi đua trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo phân cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2019 gồm 03 khối, 19 cụm thi đua và 127 đơn vị (giảm 01 cụm, 04 đơn vị so với năm 2018 do sắp xếp, tổ chức lại các cụm thi đua). Đồng thời, chỉ đạo cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh ban hành hướng dẫn tổ chức, hoạt động cụm thi đua của tỉnh, trong đó quy định các tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm thi đua cụ thể hơn, sát hơn với chức năng, nhiệm vụ của từng cụm thi đua.

Ngay từ đầu năm, 100% các cụm thi đua của tỉnh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với những nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; phát động thi đua và đăng ký chỉ tiêu thi đua, danh hiệu thi đua với UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh; xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cụm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của các cụm thi đua tiếp tục có những đổi mới cả về nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động cụm nổi bật như hoạt động trao đổi kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến ở cơ quan, đơn vị, giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ. Điển hình là các cụm thi đua các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn, cụm II, cụm III các doanh nghiệp tỉnh, cụm II các tổ chức tín dụng trên địa bàn, cụm các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh,...

4. Công tác phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể Nhân dân trong triển khai thực hiện phong trào thi đua

Mặt Trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên, đoàn viên tích cực gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh. Trong đó tập trung thực hiện tốt Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phong trào “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển”... Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đẩy mạnh thực hiện xây dựng và chỉnh đốn Đảng,...

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác TĐKT của tỉnh bảo đảm theo tiến độ yêu cầu kế hoạch và thời gian quy định. Phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, các phong trào thi đua đã có bước đổi mới, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, ngành, đơn vị, đã phát huy được sức mạnh của cả cộng đồng cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

II. KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

1. Kết quả thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019

Với sự đồng thuận và quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành; sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong việc khắc phục khó khăn để thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đã thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững gắn với chủ đề thi đua của năm là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là tại cơ sở, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Các cấp, các ngành đã bám sát các chương trình trọng tâm theo từng cấp, từng ngành, chủ động và có nhiều giải pháp thiết thực trong thực thi nhiệm vụ. Điều đó thể hiện khá rõ qua những kết quả đã đạt được, như: Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 6,51%⁴; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước 2.620 triệu USD, đạt 49,9% kế hoạch, tăng 7,8% so với cùng kỳ⁵; hoạt động thương mại diễn ra khá sôi động; giá cả, thị trường ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,5%; du lịch tiếp tục tăng trưởng khá, lượng khách du lịch tăng 7,9% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2019 được tập trung thực hiện quyết liệt bằng nhiều giải pháp; các lực lượng chức năng tích cực tăng cường công tác quản lý thu trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải, rà soát quỹ đất thực hiện đấu giá, khai thác khoáng sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất,... Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.295 tỷ đồng, đạt 60,4% dự toán, tăng 34,8% so với cùng kỳ⁶... Một số huyện thuộc diện khó khăn nhất tỉnh đã có sự đổi mới về tư duy, cách làm; chủ động nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm cơ hội phát triển để thu hút đầu tư. Các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm, đạt kết quả tốt. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. Một số hoạt động đối ngoại lớn theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh được tổ chức tốt, tạo dấu ấn tốt đẹp và nâng cao vị thế của tỉnh⁷. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm, có thêm 9 trường mới được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng

⁴ Trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,82%, công nghiệp và xây dựng tăng 13,34%, dịch vụ tăng 5,89%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,70%.

⁵ Trong đó xuất khẩu 1.540 triệu USD, đạt 48,9% kế hoạch, tương đương cùng kỳ; nhập khẩu 1.080 triệu USD, đạt 51,9% kế hoạch, tăng 21,3%; xuất khẩu hàng địa phương 67 triệu USD, đạt 48,7% kế hoạch, tăng 6,3%.

⁶ Trong đó thu nội địa 1.564,8 tỷ đồng, đạt 59% dự toán, tăng 28,2%⁶; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.706,7 tỷ đồng, đạt 61% dự toán, tăng 39,8%; các khoản huy động đóng góp 23,5 tỷ đồng.

⁷ Đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc đón và tiễn Đoàn Chủ tịch Đảng lao động Triều Tiên sang thăm cấp nhà nước Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, tỉnh Lạng Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ khen ngợi vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.

số trường đạt chuẩn quốc gia lên 201 trường; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế dự phòng được quan tâm, không có tử vong do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, an ninh trên tuyến biên giới ổn định. Thực hiện công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, tập huấn cho cán bộ quân sự cơ sở theo kế hoạch; tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2019. Về đảm bảo trật tự an toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí⁸.

Công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, từ đó tạo sự lan tỏa đến các cấp, các ngành có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ. Với mục tiêu nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, tỉnh đã ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Tất cả các chỉ số xếp loại về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh đều tăng. Duy trì hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định⁹. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tiếp tục được tập trung thực hiện, trong đó trọng tâm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Công tác tiếp công dân có sự chuyển biến rõ nét, đã chấm dứt tình trạng ủy quyền cho cấp dưới dự tiếp công dân.

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh tuy gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều cố gắng, tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện tạo bước đột phá, lan tỏa, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp cơ bản đạt tiến độ kế hoạch; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục đà tăng trưởng khá; thu ngân sách đạt tiến độ dự toán và tăng cao so với cùng kỳ; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại được tích cực triển khai, đạt kết quả tốt.

2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề

2.1. Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm chỉ đạo

⁸ Trong 06 tháng đầu năm xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông (giảm 20,8% so với cùng kỳ năm 2018), làm chết 20 người (giảm 16,7%), bị thương 09 người (giảm 43,8%)

⁹ Trung tâm Phục vụ hành chính công tính đến hết tháng 5/2019 tiếp nhận 6.005 hồ sơ, trong đó: Giải quyết 5.496 hồ sơ, đúng hạn 5.418 hồ sơ (đạt 99,1%), còn 536 hồ sơ đang giải quyết. Có 94,26% đánh giá rất hài lòng và 5,73% đánh giá hài lòng về thái độ, tinh thần trách nhiệm của công chức tại Trung tâm.

Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”¹⁰. Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện chương trình của tỉnh, các sở, ban, ngành, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện chương trình với nhiều giải pháp đồng bộ, gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, đôn đốc được UBND tỉnh, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh thực hiện thường xuyên, liên tục để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan tuyên truyền tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tập trung vào những nội dung tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; vận động Nhân dân đổi mới tư duy, cách thức sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, thay đổi nếp sống, phong tục lạc hậu, xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu... gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” từ cấp tỉnh đến cơ sở¹¹.

Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất tiếp tục được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo gắn với thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chỉ đạo các xã chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện các dự án thành phần về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân một cách hiệu quả và bền vững. Năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục sử dụng nguồn vốn sự nghiệp xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020 và 05 xã điểm đặc biệt khó khăn của tỉnh theo hướng ưu tiên hỗ trợ trực tiếp các

¹⁰ Tỉnh đã ban hành kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/02/2019 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Quyết định phân công lãnh đạo UBND tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo phụ trách các huyện, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, các xã điểm đặc biệt khó khăn năm 2019; ban hành Bộ tiêu chí và quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020, văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2019...

Thực hiện kế hoạch số 44/KH-BCĐ ngày 11/4/2019 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 106/HD-SNV ngày 31/5/2019 tổng kết trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.

¹¹ Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố đã tổ chức được 163 hội nghị tuyên truyền lồng ghép về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng được 20 bài phóng sự, Báo Lạng Sơn xây dựng 24 chuyên mục với 50 tin, bài, ảnh về chuyên mục nông thôn mới, đồng thời tuyên truyền trên 800 tin, bài, ảnh về nông nghiệp, nông thôn liên quan đến xây dựng nông thôn mới. Văn phòng Điều phối tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 với 1.150 người tham dự.

tổ chức sản xuất cụ thể (Hợp tác xã, doanh nghiệp, trang trại...) hoặc một số mô hình sản xuất tốt, đang thực hiện có hiệu quả, tiếp tục mở rộng quy mô để dần hình thành mô hình kiểu mẫu về cách thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới.

Đến hết tháng 5/2019, có 88/119 công trình đã khởi công xây dựng, các công trình khác đang thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ và công tác đấu thầu; dự kiến hết tháng 6 khởi công xây dựng 117/119 công trình. Kết quả thực hiện đối với 12 xã phấn đấu về đích năm 2019, bình quân 01 xã đạt 11 tiêu chí, 05 xã đặc biệt khó khăn đạt bình quân 12 tiêu chí/xã, trong đó: 02 xã Cao Minh, huyện Tràng Định đạt 13/19 tiêu chí, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn đạt 12/19 tiêu chí.

Dự kiến trong năm 2019, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo điểm 02 xã (xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng và xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn) xây dựng điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, xã Chi Lăng và xã Hoàng Đồng đã đạt 10/14 tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo mỗi huyện lựa chọn 01 xã đã đạt chuẩn để chỉ điểm thực hiện phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020; 48 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện lựa chọn các thôn tiêu biểu để xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu tập trung vào thực hiện các nội dung chính như: Nâng cấp đường giao thông trục xã, trục thôn, trồng hoa, trồng hàng rào cây xanh, điện thấp sáng đường trục thôn tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm, rãnh thoát nước khu dân cư, chỉnh trang trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xã và nhà văn hóa các thôn; vận động Nhân dân chỉnh trang nhà ở, thay đổi nếp sống, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ; thường xuyên duy trì vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Về công tác biểu dương, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 09 tập thể, 11 cá nhân, 06 gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2018; 12 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2018.

Qua phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, ở các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, đó là các hộ gia đình, các cá nhân, nhà hảo tâm tự nguyện hiến đất, hiến cửa, vật chất, ngày công cho xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hoá, như: Gia đình ông Hoàng Văn Phong, thôn Kéo Khuế, xã Đình Lập, huyện Đình Lập đã hiến 5.366m² đất để xây dựng công trình giao thông; gia đình ông Nguyễn Văn Chu, thôn Đoàn kết, xã Nhất Tiến, huyện Hữu Lũng đã hiến 5.000m² đất làm nghĩa trang xã; gia đình ông Lý Văn En, thôn Tác Chiến, xã Nam La, huyện Văn Lãng đã hiến 880m² đất để làm đường giao thông nông thôn...

2.2. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”

Hưởng ứng phong trào thi đua của tỉnh, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn

với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gắn với kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020 và Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Các tổ chức đoàn thể đã chủ động phối hợp với các ngành tập huấn khuyến nông và chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho các hội viên, hộ gia đình, từ những hoạt động cụ thể, thiết thực các tổ chức đoàn thể đã góp phần giúp các hội viên, hộ gia đình phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Các huyện, thành phố chủ động đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo đặc thù của địa phương, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực cho địa bàn nghèo nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu, gắn với Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các huyện, thành phố đã triển khai nhiều nhóm biện pháp mang lại kết quả trong công tác giảm nghèo như: Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, hỗ trợ đào tạo nghề, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ tiền điện; chính sách cứu đói giáp hạt; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, dự án chương trình 135, 120...

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” luôn được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp đã vận động được 1.185.500.000 đồng, số tiền trên đã thực hiện hỗ trợ xây dựng được 25 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ 240 suất quà tết cho người nghèo; trợ giúp 11 suất học bổng cho học sinh nghèo đi học; hỗ trợ chăn ấm cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các trường, lớp học 2.667 suất; hỗ trợ xây dựng 10 nhà “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới”; hỗ trợ 1.000 suất quà tết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

2.3. Phong trào “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển”

Tiếp tục thực hiện Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành hướng đến nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của các cấp chính quyền và công chức thực thi công vụ.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 159 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 1.950 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch, giảm 5% về số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ¹²; tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 12 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ; có 22 chi nhánh văn phòng đại diện đăng ký hoạt động; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 68

¹² Nguyên nhân số doanh nghiệp đăng ký thành lập thấp hơn so với cùng kỳ là do các hộ kinh doanh còn e ngại chưa mạnh dạn chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

doanh nghiệp; giải thể 70 doanh nghiệp; 93 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động và có 68 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Lũy kế đến 16/6/2019 toàn tỉnh có 2.845 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 23.000 tỷ đồng, trong đó có 86 doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động và 190 doanh nghiệp trong tình trạng bị khóa (do bị thu hồi Giấy chứng nhận hoặc đang làm trong thời gian hoàn thiện thủ tục giải thể). Thành lập mới 13 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã lên 233 hợp tác xã, với tổng vốn điều lệ là 294 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đã quyết định chủ trương, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án vốn trong nước với tổng vốn đầu tư 308,9 tỷ đồng; quyết định chủ trương, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án điều chỉnh (03 dự án có vốn nước ngoài và 13 dự án vốn trong nước), tổng vốn điều chỉnh tăng 634,7 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân¹³; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI); các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Tỉnh đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo¹⁴; hỗ trợ các huyện trong việc xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông sản địa phương¹⁵.

Ghi nhận hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đánh giá cơ chế chính sách của tỉnh đối với doanh nghiệp, UBND tỉnh đã tổ chức các hội nghị như gặp mặt doanh nghiệp đầu năm, đối thoại với doanh nhân, doanh nghiệp và tổ chức các hội nghị chuyên đề, gặp mặt tôn vinh doanh nhân,

¹³ Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 14 Quyết định phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 313/1.561 TTHC của 14 sở, ngành, trong đó cấp tỉnh có 274/1.296 TTHC, cấp huyện có 25/210 TTHC, cấp xã có 14/55 TTHC, với tổng số thời gian tiết kiệm 1.550,5/4.975 ngày đạt tỷ lệ cắt giảm 31,2%.

¹⁴ Gần 120 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan liên quan đã được các Báo cáo viên của Bộ Khoa học và Công nghệ phổ biến các nội dung khái quát về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kinh nghiệm hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở một số địa phương trong nước và thế giới; định hướng hoạt động chỉ đạo, điều hành để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo đối với tỉnh Lạng Sơn; thông tin kết nối các mạng lưới, các nhà đầu tư và các quỹ hỗ trợ; chính sách hỗ trợ xây dựng, phát triển, kết nối ý tưởng, mô hình kinh doanh mới;... Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 của tỉnh. Qua đó, trang bị những kiến thức trong triển khai và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao năng lực trong công tác tư vấn, cách thức tổ chức hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp gắn với đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

¹⁵ Đang thực hiện Dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm rau Bò khai của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn” được thực hiện từ tháng 01/2018 đến tháng 9/2019. Dự án được thực hiện với mục tiêu nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng cho sản phẩm. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người trong vùng trồng sử dụng nhãn hiệu tập thể, trong đó nội dung các hoạt động gồm: Xây dựng thuyết minh dự án, điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất, kinh doanh, xác định và xây dựng bản đồ vùng trồng rau Bò khai huyện Chi Lăng; thiết kế mẫu nhãn hiệu cho sản phẩm rau Bò khai để đăng ký nhãn hiệu tập thể.

doanh nghiệp. Qua đó lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh về cơ chế, chính sách của tỉnh; phản ánh về những thuận lợi cũng như những khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, qua đó kịp thời có những điều chỉnh cơ chế, chính sách để tạo môi trường kinh doanh hiệu quả hơn. Tại các hội nghị này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 09 doanh nghiệp và 07 doanh nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, 11 doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh trong năm 2018. Thông qua việc tổ chức phong trào thi đua, phát huy và khích lệ tính sáng tạo của các doanh nhân, doanh nghiệp trong thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

2.4. Kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và kỷ niệm 188 năm thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2019) và các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị

Tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và kỷ niệm 188 năm thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2019)”.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động và phát động phong trào thi đua trong toàn tỉnh từ cuối năm 2018 tới tất cả các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm thiết thực, ý nghĩa. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành văn bản kèm đề cương tuyên truyền về kỷ niệm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và phát động cuộc thi viết cấp tỉnh Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2019, tỉnh Lạng Sơn phát động đợt thi đua cao điểm, nước rút (60 ngày từ 19/8 - 19/10/2019) để hưởng ứng các hoạt động tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, 100% các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và kỷ niệm 188 năm thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2019). Qua hơn 6 tháng thực hiện phong trào thi đua, nhiều cụm thi đua, nhiều đơn vị đã quan tâm biểu dương, khen thưởng nhiều các điển hình tiên tiến và có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Phong trào dự kiến tổng kết vào đúng dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và kỷ niệm 188 năm thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2019).

Hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, các cơ quan TĐKT các cấp đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức phong trào thi đua

yêu nước với nhiều chủ đề, hình thức phong phú, nội dung thi đua được cụ thể hóa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị¹⁶.

Ngoài các phong trào thi đua của tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua hướng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tâm, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường mối quan hệ với Nhân dân. Tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm nâng cao chất lượng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, đẩy mạnh thực hiện xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

3. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến

Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về TĐKT đã được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Các cơ quan truyền thông tiếp tục duy trì các chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh hàng năm, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo từng giai đoạn; hàng tháng, quý chủ động giới thiệu các gương điển hình tiên tiến với Ban TĐKT tỉnh, trên cơ sở đó Ban TĐKT tỉnh xem xét, lựa chọn các điển hình tiên tiến tiêu biểu giới thiệu với Ban TĐKT Trung ương để tuyên truyền trên chuyên mục Người tốt việc tốt (Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh), phát sóng trên sóng Truyền hình Lạng Sơn 02 số/01 tuần; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Hội đồng TĐKT tỉnh.

Trang Thông tin điện tử TĐKT tỉnh Lạng Sơn (*địa chỉ truy cập <http://thidua khenthuong.langson.gov.vn>*) đã được Hội đồng TĐKT tỉnh giao cho Ban TĐKT tỉnh quản lý và duy trì hoạt động của Trang thông tin theo đúng các quy định hiện hành. Qua trang thông tin điện tử, các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng kịp thời được đăng tải, viết tin, bài tuyên truyền, giới thiệu. Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thường trực đã tiếp nhận và đăng tải trên Trang thông

¹⁶ Tiêu biểu như Phong trào “Ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bút phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019” của Sở Tư pháp, “Ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao văn hoá và đạo đức công vụ gắn với xây dựng hình ảnh người làm công tác nội vụ chuyên nghiệp, tích cực, chủ động, hiệu quả, bút phá, góp phần hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ được giao” của Sở Nội vụ, “5 đúng, 4 rõ, 3 bảo đảm” của Văn phòng UBND tỉnh, “Trung thành, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, sáng tạo; thi đua hoàn thành xuất sắc công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng và các nhiệm vụ chính trị được giao” của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, “Thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng, phát triển thương hiệu, sản phẩm” của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, “Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố” của huyện Cao Lộc, huyện Lộc Bình,...

tin điện tử hơn 30 tin, bài, hàng chục văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về các hoạt động TĐKT trên địa bàn tỉnh, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và các thông tin chỉ đạo, điều hành, những chính sách mới có liên quan đến công tác TĐKT với lượng truy cập đạt gần 24.000 lượt.

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

Chất lượng công tác khen thưởng ngày càng được nâng cao, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đều đưa ra Hội đồng TĐKT tỉnh xem xét (trừ khen thưởng đột xuất). Vì vậy, việc đề nghị khen thưởng đối với người lao động trực tiếp được quan tâm khen thưởng; công tác khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, có tác dụng giáo dục, nêu gương.

1. Kết quả khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 cụ thể như sau:

a) Khen thưởng cấp tỉnh:

Tổng số 1.062 trường hợp (472 tập thể, 582 cá nhân, 08 gia đình), trong đó:

- Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: 91 tập thể;
- Tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng: 09 tập thể;
- Tặng danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh: 35 tập thể;
- Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 22 cá nhân;

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho: 337 tập thể, 560 cá nhân, 08 gia đình, trong đó: Khen thưởng thực hiện kế hoạch năm 2018 là 93 tập thể, 192 cá nhân, 02 gia đình; khen thưởng chuyên đề, đột xuất là 244 tập thể, 368 cá nhân, 06 gia đình.

b) Khen thưởng cấp Nhà nước:

Tổng số 35 trường hợp, trong đó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho 10 tập thể, 25 cá nhân, cụ thể:

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng (10 tập thể, 05 cá nhân):
 - + Cờ thi đua của Chính phủ: 09 tập thể;
 - + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01 tập thể, 05 cá nhân.
- Chủ tịch nước khen thưởng cho 20 cá nhân, gồm:
 - + Huân chương Lao động hạng Ba: 01 cá nhân;
 - + Huân chương Lao động hạng Nhì: 03 cá nhân;
 - + Huân chương Kháng chiến hạng Ba: 01 cá nhân;
 - + Nghệ nhân ưu tú: 12 cá nhân;
 - + Nghệ nhân nhân dân: 03 cá nhân.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2019, số lượng các tập thể, cá nhân, gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được các cấp quan tâm hơn trong công tác khen thưởng, tỷ lệ khen thưởng cho các đơn vị cơ sở, các tập thể nhỏ chiếm 70% (tăng so với cùng kỳ, năm 2018 đạt 58,1%), khen thưởng cho cá nhân lao động

trực tiếp (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) chiếm 52%, cơ bản giữ mức ổn định so với cùng kỳ năm 2018 (có biểu chi tiết kèm theo).

2. Kết quả giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến; phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

- Khen thưởng thành tích kháng chiến: UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo việc giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến trong năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Lạng Sơn có 01 cá nhân đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương kháng chiến. Hiện nay, không còn hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng tại Ban TĐKT, Sở Nội vụ; chỉ còn 03 trường hợp đã đề nghị Ban TĐKT Trung ương xem xét nhưng chưa có kết quả. Ngoài ra, mặc dù UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã có cam kết giải quyết dứt điểm nhưng hiện nay vẫn còn một số cá nhân tiếp tục có hồ sơ đề nghị bổ sung các căn cứ xét khen thưởng, tiếp tục đề nghị các cấp xem xét, trình khen thưởng ở một số huyện.

- Danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”: Hiện nay tỉnh Lạng Sơn còn một số cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ đang được các cơ quan chức năng hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ để trình truy tặng.

IV. CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác kiểm tra, giám sát

Hội đồng TĐKT tỉnh đã kịp thời được kiện toàn và phân công các thành viên Hội đồng thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cụm thi đua triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác TĐKT. Hội đồng TĐKT tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 tại 06 đơn vị¹⁷. Trong đó, Hội đồng giao các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh phụ trách theo dõi cụm thi đua trực tiếp tham gia làm Trưởng đoàn kiểm tra tại đơn vị thuộc cụm thi đua đó. Thời gian kiểm tra dự kiến trong tháng 8 và tháng 9 năm 2019.

2. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong TĐKT

UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TĐKT năm 2019, chia các lớp tập huấn theo các nhóm: Khối các sở, ban, ngành, đoàn thể; khối các huyện thành phố; khối các doanh nghiệp và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tại cơ sở. Thời gian tổ chức các lớp tập huấn dự kiến trong quý III năm 2019.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TĐKT: Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đã đăng ký và tham gia thực hiện nghiêm túc đối với phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử ngành TĐKT do Ban TĐKT Trung ương triển khai, quản lý.

¹⁷ Gồm: Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Viễn Thông Lạng Sơn và Công ty TNHH Bảo Long.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác TĐKT được các ngành, các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và chỉ đạo thực hiện. Công tác ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐKT trên địa bàn được quan tâm, đặc biệt là việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách mới, chính sách đặc thù của tỉnh. Chất lượng tổ chức các phong trào thi đua tiếp tục được nâng lên. Hoạt động của các cụm thi đua ngày càng có sự đổi mới, nề nếp hơn. Công tác khen thưởng được chú trọng, quan tâm nhiều hơn đến đối tượng là các tập thể nhỏ, đơn vị cơ sở, các cá nhân là người trực tiếp lao động, học tập, công tác, chiến đấu và khen thưởng đột xuất nhiều hơn, từ đó khơi dậy tiềm năng, khối đoàn kết và sức mạnh quần chúng ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tuyên truyền về TĐKT đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đem lại hiệu quả tích cực.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục như:

- Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua tại một số cơ quan, đơn vị (đặc biệt ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn) còn mang tính hình thức, chưa được quan tâm đúng mức.

- Hội đồng TĐKT ở một số cơ quan, đơn vị chưa phát huy được vai trò tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua; một số thành viên Hội đồng TĐKT chưa tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ, nhất là cấp cơ sở.

- Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, biểu dương điển hình tiên tiến tuy đã được quan tâm triển khai thực hiện, nhưng hiệu quả tuyên truyền nhân rộng ở một số cơ quan, đơn vị còn thấp. Việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp chưa có nhiều chuyển biến so với năm trước; hầu hết các cơ quan, đơn vị chưa có biện pháp cụ thể để đẩy mạnh việc khen thưởng cho những cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác...

- Công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị khen thưởng tại một số cơ quan, đơn vị chưa được chặt chẽ, chưa đảm bảo về thủ tục, hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn.

2.2. Nguyên nhân

- Một số cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐKT, nhất là việc đổi mới tổ chức các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

- Cán bộ làm công tác TĐKT ở một số cấp, ngành chưa ổn định; việc lựa chọn, bố trí công chức làm công tác TĐKT chưa hợp lý thiếu kinh nghiệm chuyên môn, thường xuyên thay đổi, kiêm nhiệm nhiều việc, chưa chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc phát động các phong trào thi đua và bình xét khen thưởng. Vì vậy, chưa chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tổ chức tốt phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về công tác TĐKT, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Luật TĐKT sửa đổi, bổ sung năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay để nêu gương, học tập.

2. Xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”.

3. Đẩy mạnh tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và đơn vị, chú trọng phát động các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất, gắn với các nội dung của Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển”, Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhằm phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của tỉnh năm 2019.

4. Tổ chức sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT.

5. Tổ chức tổng kết Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020; phát động đợt thi đua cao điểm (60 ngày đêm từ 19/8 - 19/10/2019) để hưởng ứng các hoạt động tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và tiến hành tổng kết phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và kỷ niệm 188 năm thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2019).

6. Ban hành kế hoạch và triển khai các hoạt động hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

7. Phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công vụ”.

8. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT cho các cơ quan, đơn vị; kiểm tra, giám sát công tác TĐKT nhằm đánh giá thực chất hiệu quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện kiểm tra công tác TĐKT tại các đơn vị tham gia cụm, khối thi đua của tỉnh.

II. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo phát động, tổ chức phong trào thi đua, sơ kết tổng kết và khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

2. Các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, tăng thời lượng và mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến, các thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3. Đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Hội đồng TĐKT các cấp đối với cơ sở để kịp thời rút kinh nghiệm chỉ đạo có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

4. Nghiên cứu hướng dẫn, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Hội đồng TĐKT Trung ương, Ban TĐKT Trung ương, cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc và của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác TĐKT ở cơ sở, góp phần đưa phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh từng bước phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng

Đề nghị Ban TĐKT Trung ương quan tâm, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền sớm sửa đổi Luật TĐKT và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện về công tác TĐKT cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay (Nghị định quản lý tổ chức xét tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp; Thông tư về trích lập, quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng,...).

2. Về tổ chức, bộ máy làm công tác TĐKT

Đề nghị Ban TĐKT Trung ương quan tâm, kiến nghị với Chính phủ có quy định thống nhất trong cả nước về tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan làm công tác TĐKT cấp tỉnh.

3. Về ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử

Đề nghị Ban TĐKT Trung ương thực hiện việc giải quyết hồ sơ khen thưởng qua hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử của Ban TĐKT Trung ương bảo đảm kịp thời hơn nữa để phục vụ tốt công tác thống kê, tra cứu kết quả khen thưởng cấp nhà nước (các hồ sơ đã chuyển qua hệ thống, mặc dù đã có kết quả giải quyết của cấp có thẩm quyền nhưng chưa thực hiện cập nhật việc giải quyết qua hệ thống hồ sơ điện tử).

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019./.

Nơi nhận:

- Ban TĐKT TW;
- Văn phòng, Ban TĐKT TW;
- Vụ III, Ban TĐKT TW;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- UBND và Ban TĐKT 6 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh;
- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: KG-VX, NC, TH, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Xuân Huyền

**Phụ lục 1: Các văn bản của UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh
đã ban hành trong 6 tháng đầu năm 2019**

*(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 270 /BC-UBND ngày 01/7/2019
của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)*

1. Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2019.

2. Công văn số 41/UBND-KGVX ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh.

3. Phát động số 56/PĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019.

4. Thông báo số 37/TB-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về việc phân khối, cụm thi đua năm 2019.

5. Báo cáo số 45/BC-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

6. Công văn số 122/UBND-KGVX ngày 31/01/2019 về việc đăng ký thi đua năm 2019 với Chính phủ, Hội đồng TĐKT Trung ương và cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.

7. Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về việc thay đổi Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

8. Công văn số 330/UBND-KGVX ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về đăng ký mẫu “Huy hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh Lạng Sơn”.

9. Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số mẫu hiện vật khen thưởng cấp tỉnh và việc quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng trên địa bàn tỉnh./.

Phụ lục 2: Kết quả khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2019
của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT	Danh hiệu thi đua và Hình thức khen thưởng	Số lượng			Trong đó đối tượng ở cơ sở, lao động trực tiếp		Đã trình Chính phủ chưa có kết quả
		Tập thể	Cá nhân	Gia đình	Tập thể	Cá nhân	
I	Khen thưởng cấp Nhà nước	10	25	0	05	16	
1	Huân chương Lao động, trong đó:		04				03
	- Khen cống hiến		04				
	- Khen thưởng xuyên						03
2	Huân, Huy chương kháng chiến, trong đó:		01			01	03
	- Huân chương kháng chiến		01			01	01
	- Huy chương kháng chiến						02
3	Nghệ nhân nhân dân		03			03	
4	Nghệ nhân ưu tú		12			12	
5	Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, trong đó:	01	05		01		
	- Khen chuyên đề						
	- Khen đột xuất						
	- Khen thưởng xuyên	01	05		01		
6	Cờ Thi đua của Chính phủ, trong đó:	09			04		
	- Khen chuyên đề						
	- Khen thưởng xuyên	09			04		
7	Chiến sĩ thi đua toàn quốc						01
II	Khen thưởng cấp tỉnh	472	582	08	329	291	
1	Cờ Thi đua của tỉnh	35			21		
2	Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng	100			97		
3	Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh		22			07	
4	Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó:	337	560	08	211	284	
	- Khen chuyên đề, đột xuất	244	368	06			
	- Khen thưởng xuyên	93	192	02			
TỔNG CỘNG		482	607	08	334	307	

* Số liệu tính từ 01/01/2019 đến hết 10/6/2019./.